

Bảng Hướng Dẫn An Toàn Dành Cho Nhân Viên Vệ Sinh

Một loạt hướng dẫn về sức khỏe và an toàn để ngăn ngừa chấn thương liên quan đến công việc trong ngành vệ sinh



Nắm rõ các biểu tượng về mối nguy hiểm!

Mùa Hè 2024

Tiêu Chuẩn Thông Tin về Mối Nguy Hiểm ([Hazard Communication Standard, HCS](#)) của Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) là các biểu tượng cảnh báo bắt buộc phải xuất hiện trên nhãn sản phẩm hóa chất để giúp cảnh báo người dùng về những mối nguy hiểm cụ thể. Những hóa chất khác nhau có thể đi kèm một số biểu tượng về mối nguy hiểm khác nhau. Trao đổi với người giám sát của quý vị về những thiết bị bảo hộ cá nhân có thể cần thiết cho quý vị (như khẩu trang, găng tay hoặc trang bị bảo vệ mắt) cũng như cách thức tốt nhất để làm việc an toàn. Dưới đây là một số biểu tượng trong số những biểu tượng phổ biến nhất:



Đầu Lâu Xương Chéo

Hình ảnh này nghĩa là hóa chất này có thể gây những ảnh hưởng có hại rất nghiêm trọng và tức thì (độc tính cấp tính), bao gồm cả tử vong.



Ngon Lửa

Hình ảnh này nghĩa là một chất có thể gây cháy hoặc bắt lửa, đây là chất dễ cháy hoặc có thể tỏa nhiệt hoặc tỏa khí ga dễ cháy.



Mối Nguy hiểm cho Sức Khỏe Con Người

Hình ảnh này nghĩa là một hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe của quý vị theo thời gian hoặc ngay lập tức. Tức là có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh con của quý vị hoặc gây những tác dụng độc khác.



Ăn Mòn

Hình ảnh này nghĩa là một hóa chất có thể gây bỏng hoặc tổn thương da hoặc mắt của quý vị. Những chất này có thể gây bỏng hóa chất và làm hỏng kim loại.



Dấu Chấm Than

Hình ảnh này nghĩa là một hóa chất có thể gây các vấn đề về da hoặc đường thở của quý vị hoặc gây những tác dụng phụ nghiêm trọng khác (một số vấn đề có thể tiến triển theo thời gian). Những hóa chất này là chất gây kích ứng hoặc chất gây mẫn cảm.

Dành cho nhân viên:

- Đề nghị người giám sát của quý vị cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân.
- Thông báo cho người giám sát của quý vị và đến ngay cơ sở y tế nếu cảm thấy không khỏe sau khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

Dành cho Người Sử Dụng Lao Động:

- Người sử dụng lao động phải duy trì hoạt động của chương trình thông tin về mối nguy hiểm bằng văn bản tại từng nơi làm việc. Người sử dụng lao động phải đảm bảo từng vật dụng chứa đều được dán nhãn hoặc đánh dấu phù hợp, đồng thời cung cấp cho nhân viên thông tin cụ thể xoay quanh các mối nguy hiểm về thể chất và sức khỏe từ từng loại hóa chất nguy hiểm. ([Chapter 296-901 WAC Safety Standards for Hazard Communication – L&I](#)).
- Nhãn sản phẩm hóa chất cũng phải thể hiện “công bố phòng ngừa”, đây là những cảnh báo và thông tin về cách sử dụng và thải bỏ các hóa chất này một cách an toàn, bao gồm các bước cần thực hiện để giảm bớt bất kỳ rủi ro về sức khỏe nào.